

GẮN BÓ VỚI CỬ TRI, LÀM HẾT SỨC MÌNH
ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VĨNH LONG VÀ ĐẤT NƯỚC

(Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XIV Phạm Tất Thắng)



Tôi tên là Phạm Tất Thắng, sinh năm 1970. Tôi hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Phó chủ tịch nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam; trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân: Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp và Luật học.

Nhiệm kỳ khóa XIII này, tôi được cùng tổ đại biểu với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tại đơn vị bầu cử số 1. Chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa XIV, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tôi đều là đại biểu Trung ương được giới thiệu về ứng cử tại Vĩnh Long nên được phân công về 2 đơn vị bầu cử khác nhau. Với tôi, đó là may mắn vì tôi sẽ có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn với các cô, bác, anh, chị ở đơn vị bầu cử số 2. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã thực hiện đúng chương trình hành động của mình báo cáo trước cử tri, gắn bó với địa bàn, với quý cử tri, đóng góp sức mình vào kết quả chung của Đoàn ĐBQH Vĩnh Long. Vì vậy, tôi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giới thiệu ra ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XIV, được quy hoạch làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và được Hội đồng bầu cử Trung ương, tỉnh Vĩnh Long phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện: Vũng Liêm, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã Bình Minh), tỉnh Vĩnh Long. Tiếp tục được phân công về ứng cử tại Vĩnh Long, miền đất địa linh, nhân kiệt là niềm tự hào và vinh dự của tôi. Tôi xin bày tỏ tình cảm chân thành và sự kính trọng với tỉnh ta, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, quê hương của cố Chủ tịch HDBT Phạm Hùng, cố Thủ

tướng Võ Văn Kiệt và cố GS.VS, AHLĐ Trần Đại Nghĩa. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban bầu cử, MTTQ các cấp, các đơn vị, ban ngành của tỉnh ta, các cô bác, anh chị, quý vị cử tri đã tin nhiệm giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi, cho phép tôi được về đây ứng cử và hôm nay được trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, bầu tôi làm ĐBQH khóa XIV của tỉnh Vĩnh Long, tôi tiếp tục làm ĐBQH chuyên trách, được bố trí làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Đây là vinh dự lớn, trọng trách rất nặng nề nhưng cũng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn tôi được đào tạo và có kinh nghiệm, gắn bó, trải qua hơn 20 năm nay. Tôi nhận thức rõ rằng Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có 3 chức năng: Lập hiến, lập pháp; Giám sát tối cao và Quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Vì vậy, những hoạt động của QH có tác động đến toàn bộ sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của nhân dân và cũng là những vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi nhiều trí tuệ và công sức; nhân dân đang tin tưởng vào QH, đòi hỏi QH, đại biểu QH phải nâng cao trình độ, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nếu được cử tri bầu, trúng cử đại biểu QH khóa XIII tôi sẽ:

Thứ nhất: Giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, gần gũi với cử tri, nhất là cử tri Vĩnh Long - nơi bầu ra mình và thông qua đó nắm bắt đầy đủ ý chí, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân, trao đổi, bàn bạc với lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội của địa phương góp phần xử lý những vấn đề trong phạm vi cho phép theo luật định, đặc biệt quan tâm giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Với những vấn đề lớn, tôi sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương báo cáo với Quốc hội, với Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết, có chính sách phù hợp và đầu tư thỏa đáng để giúp Vĩnh Long phát triển về kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2015- 2020 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X đề ra.

Thứ hai: Khi cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu mình, tôi hiểu đó là sự tin tưởng, ủy nhiệm, gửi gắm của nhân dân Vĩnh Long đối với tôi. Tôi có thuận lợi là công tác tại cơ quan của QH, đại diện cho nhân dân Vĩnh Long tại cơ quan của QH, có điều kiện đề xuất nhanh và theo dõi thường xuyên quá trình xử lý của các cơ quan của QH và các bộ, ngành TƯ. Với vai trò, vị trí của một đại biểu QH, tôi thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của QH, của đại biểu QH, tích cực tham gia các hoạt động của QH, cùng với các đại biểu QH khác góp phần làm cho QH hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng lòng mong mỏi, tin tưởng của nhân dân.

Thứ ba: Khi trúng cử và tiếp tục làm đại biểu QH chuyên trách theo sự phân công, tôi sẽ dùng hết khả năng góp phần cùng các đại biểu khác quan tâm thúc đẩy, giải quyết những chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công, đồng thời quan tâm giải quyết những vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của QH. Tôi đặc biệt quan tâm tới những vấn đề mà lâu nay tôi vẫn trăn trở, băn khoăn như:

1/. Thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục, nhất là việc bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa dân tộc, nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của đông đảo nhân dân; quan tâm cùng với QH và các cơ quan liên quan bảo đảm cho con em của người dân, nhất là ở vùng ĐBSCL được đi học, được học với chất lượng ngày càng cao, phát triển việc dạy nghề, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, đào tạo cán bộ có trình độ: đại học, trên đại học; phát triển các mạng lưới nhà trẻ, mẫu giáo, quan tâm giải phóng sức lao động, bảo đảm sự an toàn cho trẻ em; quan tâm thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước.

2/. Quan tâm nâng cao đời sống của người nông dân thông qua việc đề xuất xây dựng cơ chế chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp làm cho nông sản được tiêu thụ ổn định với giá cả hợp lý để người nông dân làm ăn, sản xuất có lãi; quan tâm đến cơ chế cung cấp hàng hóa cho người nông dân phải bảo đảm chất lượng, tránh cho người nông dân phải dùng hàng giả, kém chất lượng (nhất

là vật tư nông nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu,... hàng tiêu dùng thiết yếu); đề xuất giải pháp bình ổn giá cả.

3./ Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, bảo đảm cho bộ máy nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả; thúc đẩy cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhân dân, giúp công việc của nhân dân thuận tiện, tiết kiệm và đỡ tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc, tránh các tiêu cực, những phiền nhiễu.

4./ Quan tâm tới thực hiện chính sách an sinh xã hội; chế độ và đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ này ở cơ sở; quan tâm đề xuất khắc phục sự bất hợp lý trong chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp xã, phường, khóm, ấp,...

5./ Quan tâm tới việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, nhất là phụ nữ khó khăn, phụ nữ người dân tộc; quan tâm thực hiện xóa đói giảm nghèo.

6./ Quan tâm cải thiện môi trường sống, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; quan tâm, đề xuất nhằm khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn; tăng cường điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phát triển y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh tuyến dưới, nâng cao hiệu quả của chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, bảo đảm cho người dân có bệnh được chữa trị tốt, thuận lợi.

Thứ tư: Tôi sẽ nỗ lực làm việc công tâm trong mọi lĩnh vực hoạt động, luôn ghi nhớ lời Bác Hồ đã dạy: *“Lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền”*, đặt quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân lên trên hết. Hoạt động của QH rất rộng và hết sức phức tạp, một cá nhân tôi khó có thể làm được mọi việc, nhưng để làm được những điều đó thì ngoài nỗ lực, cố gắng, tận tâm của bản thân, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với các đại biểu Quốc hội khác, với các cơ quan nhà nước, với các nhà khoa học, các chuyên gia, đặc biệt là quan hệ chặt chẽ với các thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Long, lãnh đạo các cấp, MTTQ và các ban ngành đoàn thể của Vĩnh Long để liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân

dân và qua đó lĩnh hội, tìm hiểu và đề xuất giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị.

Thứ năm: Điều cuối cùng tôi muốn thưa là để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, tôi phải luôn nỗ lực, cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tận tâm, tận lực với công việc. Khi được cử tri Vĩnh Long tín nhiệm tiếp tục bầu làm ĐBQH tôi càng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng và làm tròn nhiệm vụ Người đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân Vĩnh Long trong QH; với tình cảm chân thành, sâu sắc và trách nhiệm của mình như trong suốt nhiệm kỳ khóa XIII vừa qua, tôi xin quý vị cử tri cho phép tôi làm công dân của Vĩnh Long, được coi Vĩnh Long là quê hương thứ hai của tôi.

Tôi mong muốn được cô bác, anh chị, quý vị cử tri ủng hộ, đảm bảo cơ cấu, số lượng ĐBQH chuyên trách cho các cơ quan của Quốc hội!

Kính chúc các vị đại biểu, quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!

Tôi xin trân trọng cảm ơn!